

**THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**

**Hướng đến đô thị thông minh**

Hiện nay, thành phố Thái Bình đang nỗ lực triển khai xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM), lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ trong thời kỳ công nghệ 4.0.



Phố Lê Lợi sạch đẹp.

Những năm gần đây, thành phố Thái Bình có tốc độ đô thị hóa nhanh. Do đó, cách thức xây dựng và quản lý đô thị theo cách truyền thống đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp chính quyền phải tìm kiếm những chiến lược, giải pháp đổi mới, sáng tạo phù hợp điều kiện thực tế và xu hướng phát triển trong tương lai. Vì vậy, thành phố đang tập trung nghiên cứu, lập kế hoạch xây dựng ĐTTM. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết: UBND thành phố xác định việc triển khai sẽ được thực hiện thí điểm trên một số lĩnh vực trọng tâm, định hướng theo mô hình thành phố thông minh. Trong đó ưu tiên thực hiện trên các lĩnh vực quy hoạch xây dựng - giao thông - đô thị và xử lý các vấn đề trong phát triển đô thị như ngầm hóa, giao thông, môi trường, xử lý nước thải, rác thải. Đồng thời, phối hợp triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai lắp đặt hệ thống camera trên các trục chính giao thông, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; tổ chức trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp... góp phần tạo tiền đề cho việc xây dựng thành



Đường phố rực rỡ sắc hoa.

công thành phố thông minh trong tương lai. Trên lộ trình xây dựng ĐTTM, thành phố Thái Bình đang tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với việc thực hiện các dự án chỉnh trang làm đẹp đô thị như khớp nối các tuyến đường, hạ tầng khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng từng bước được đầu tư. Thành phố đã hoàn thành quy hoạch xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 5 năm qua, đã tổ chức lập, thỏa thuận hoàn thành 10 đồ án quy hoạch phân khu, 88 đồ án quy hoạch chi tiết để thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới, các khu tái định cư phục vụ chỉnh

trang đô thị và tạo quỹ đất đầu tư giá như các khu đô thị Hoàng Diệu, Kiến Giang, Hoàng Văn Thái, khu đô thị mới Vũ Phúc, Vũ Đông đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân. Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông trọng điểm nối đồng bộ với các trục chính giao thông trong tỉnh như đường Lê Quý Đôn, Võ Nguyên Giáp, Trần Phú, Kỳ Đồng được nâng cấp, mở rộng, kịp thời đáp ứng sự gia tăng của mật độ giao thông đô thị; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, tạo tính kết nối không gian đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nếu như trước đây thành phố Thái Bình về phía Tây Bắc chỉ dừng lại ở đường Trần Thái Tông thì nay đô thị đã mở rộng,

kết nối với trục chính đường tránh S1 thuộc địa phận xã Phú Xuân, xã Tân Bình, tạo ra không gian sống hiện đại, đồng bộ với những khu phố thương mại, những khu dân cư hiện đại. Để có được điều đó, thành phố đã thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư xây dựng đại lộ Kỳ Đồng kéo dài đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến đường tránh S1 với chiều dài trên 1,6km, bề rộng 45m, lòng đường mỗi bên rộng 10,5m, dải phân cách giữa rộng 8m, vỉa hè rộng 8m. Đại lộ Kỳ Đồng kéo dài đã kết nối trung tâm thành phố với cực phát triển phía Tây Bắc, với khu đô thị Dragon hiện đại, đồng bộ, xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, sánh vai với sự phát triển của các tỉnh, thành phố trong khu vực. Qua đó, thúc đẩy thông thương, giao lưu đối ngoại với các tỉnh lân cận, phát huy hết tiềm năng phát triển của trung tâm thành phố, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình.

Bản chất của thành phố thông minh là việc thu thập, kết nối và tận dụng thông tin dữ liệu để giúp kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Thành phố thông minh sẽ cho phép sự chia sẻ đầy đủ về thông tin dữ liệu giữa các ngành, giữa người dân, doanh nghiệp, chính quyền, đáp ứng và hỗ trợ các nhu cầu hiện nay của thành phố. Có thể thấy, hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin của thành phố Thái Bình bước đầu đạt nhiều kết quả khả quan. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, kết hợp chức năng ký số trên văn bản điện tử hay hệ thống giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được triển khai đồng bộ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thư điện tử và nhiều ứng dụng chuyên ngành, qua đó phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi, giảm bớt thời gian, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Để sớm xây dựng thành phố Thái Bình trở thành ĐTTM, trong thời gian tới, thành phố tập trung các giải pháp huy động và khai thác tốt các nguồn lực; đề xuất, kiến nghị với tỉnh cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chỉnh trang đô thị. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, nâng cấp đô thị gắn với nâng cao trình độ quản lý đô thị, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình chính quyền đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

**MINH NGUYỄN**

**Thượng Hiền  
Làng nghề hồi hải quanh năm**

Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai, hầu hết người dân có việc làm trong lúc nông nhàn. Đó là những kết quả đạt được từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế đã được cấp ủy, chính quyền xã Thượng Hiền (Kiến Xương) triển khai trong suốt thời gian qua. Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, các ban, ngành, đoàn thể ở Thượng Hiền đã tập trung vận động nhân dân phát huy nội lực, tận dụng nghề truyền thống phát triển rộng toàn xã, trở thành ngành chính ở địa phương. Ông Phạm Bá Long, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, bài học về công tác dân vận của Đảng, những năm qua, xã Thượng Hiền không ngừng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các phương thức, hoạt động về công tác dân vận sao cho phù hợp với tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua công tác dân vận, phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình nhất là phát triển nghề đan lát rộng toàn xã. Nay đây có làng nghề truyền thống mây tre đan trên 100 năm, phát triển ổn định với đa dạng sản phẩm từ mặt mày đến các hàng hoa, giỏ hàng phục vụ xuất khẩu. Vì thế, quan điểm của địa phương là ưu tiên hàng đầu về mặt bằng để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng. Làm tốt

công tác tuyên truyền để người dân duy trì nghề, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thương hiệu làng nghề. Đến nay Thượng Hiền có hai doanh nghiệp lớn và hàng chục cơ sở chuyên cung cấp nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho làng nghề. Vì thế, làng nghề luôn "sống khỏe". Những người ngoài độ tuổi lao động hay học sinh, trẻ em tham gia làm nghề cũng đạt mức thu nhập ổn định từ 2,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Nét đặc sắc hơn là các hộ đều sản xuất tại gia đình, người sản xuất không cần phải đi mua nguyên liệu mà có các cơ sở thủ mua sản phẩm cung cấp đến từng hộ làm nghề. Các hộ đều có thói quen đi trữ nguồn nguyên liệu nên làm quanh năm không hết việc, ngay cả thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vừa qua các hộ làm nghề mây tre đan cũng không phải nghỉ làm. Nói là làng nghề nhưng thực ra cả xã đều làm nghề, gọi là nghề phụ nhưng thực chất là nghề chính. Đó chính là cái hay của làng nghề này mà ít nơi còn duy trì được. Làng Văn Lãng có tới 95% người dân theo đạo đóng vai trò chính trong phát triển nghề mây tre đan ở địa phương. Ông Phạm Văn Du, chủ doanh nghiệp tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Dinh Doanh và Công ty TNHH Du Dương cho biết: Làm nghề từ khi còn nhỏ nhưng đến năm 2004 tôi mới thành lập doanh nghiệp, từ đó có rất nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có thêm đôi tác để tiêu thụ sản phẩm cho bà con,

góp phần phát triển ổn định làng nghề. Đến nay toàn xã làm nghề và có nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Bình quân mỗi tháng ông Du lấy khoảng hơn 40 tấn mây, tạo việc làm cho khoảng 500 người, mỗi năm đạt tổng doanh thu từ 15 - 20 tỷ đồng, nộp thuế từ 700 - 900 triệu đồng. Đặc biệt, ông Du đã tạo điều kiện cho người lao động được đóng bảo hiểm, thanh toán đầy đủ lương hàng tháng. Do đó người lao động rất yên tâm làm nghề, làng nghề luôn nhận nhíp bởi có đầy đủ người làm các công đoạn từ mua mây, chẻ mây, làm sợi mây, đan mây. Sản phẩm từ những đôi tay người dân Thượng Hiền đi ra đã xuất khẩu hầu hết sang nước ngoài, kể cả những thị trường khó tính như Nhật Bản cũng hài lòng và đặt hàng với số lượng lớn. Tự hào về nghề truyền thống, bà Trần Thị Đào, thôn Văn Lãng chia sẻ: Nhờ có nghề mây tre đan mà người dân trong làng ai cũng có việc để làm, cuộc sống gia đình cũng vì thế ngày càng khấm khá. Người dân ai cũng say nghề. Đặc biệt, làm nghề mây nhưng không ai bỏ làm nông nghiệp, nhà nào cũng cấy lúa. Nhiều nhà còn duy trì cấy hàng mẫu lúa nhưng vẫn có thu nhập từ nghề mỗi tháng vài triệu đồng.

Nhờ phát triển nghề mà tỷ lệ hộ giàu ở Thượng Hiền chiếm trên 30%, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 4%. Làng nghề hồi hải quanh năm, bức tranh làng nghề luôn tràn đầy sức sống.

**THU THỦY**



Ông Phạm Văn Du, chủ doanh nghiệp tư nhân mây tre đan mỹ nghệ xuất khẩu Dinh Doanh và Công ty TNHH Du Dương tạo việc làm thường xuyên cho 500 lao động.

**Cùng nông dân đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng**

Là nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc của hãng Yanmar Nhật Bản từ năm 2015, Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam cung

cấp các sản phẩm máy nông nghiệp như: máy gặt, máy cấy, máy làm đất... Không chỉ hoạt động vì lợi ích kinh tế, Công ty còn luôn đồng hành, chia sẻ

những khó khăn, hỗ trợ người dân mua máy nông nghiệp thuận lợi nhất. Qua đó góp phần thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.



Trình diễn sản phẩm máy cấy mới YM351 và YM357.

Có mặt tại cánh đồng xã Minh Hòa (Hưng Hà) những ngày cuối tháng 9, khi lúa mùa bắt đầu cho thu hoạch rồi, chiếc máy gặt của hãng Yanmar như trở thành tâm điểm giữa cánh đồng bởi những tính năng hiện đại được trang bị. Ông Trần Mạnh Tuấn, thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa cho biết: Gia đình tôi hiện có 4 máy gặt, phục vụ thu hoạch cho gần 200ha lúa. Với kinh nghiệm hơn 10 năm gặt máy, tôi đã vận hành nhiều loại máy của các hãng khác nhau nhưng xét về độ bền, giảm thất thoát sau thu hoạch thì các đồng máy của hãng Yanmar tôi mua qua Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam là vượt trội. Nhân viên kỹ thuật của Công ty cũng rất chu đáo, nhiệt tình, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng rất tốt, định kỳ bảo dưỡng, thay thế, vệ sinh máy nên chúng tôi yên tâm sử dụng, hạn chế nhiều tình trạng hỏng vặt. Hãng Yanmar cũng như Công ty đang nghiên cứu, thử nghiệm máy gặt mới. Để hoàn chỉnh máy cũng như điều chỉnh cho phù hợp với đồng đất Thái Bình, Công ty có chương trình cho các chủ máy mượn chạy thử. Thực tiếp vận hành trong 4 ngày qua, tôi thấy máy mới thực sự hiện đại. Ngoài những tính năng ưu việt của các đồng máy cũ, máy mới lái bằng vô lăng; tích hợp hệ thống định vị thông minh kết nối qua điện thoại cá nhân giúp xác định vị trí máy,

do diện tích ruộng, cảnh báo lỗi, chống trượt, thông báo bảo dưỡng, lịch sử làm việc, phân công nhân công... Máy mới còn thiết kế khoang chứa thóc (có thể chứa tối đa gần 1 tấn thóc), hệ thống vùi phun thóc. Thay vì phải thuê thêm 2 nhân công đóng bao như các đồng máy cũ, máy mới phun trực tiếp thóc sau thu hoạch vào ô tồ, giúp các chủ máy giảm từ 20.000 - 30.000 đồng/sào. Máy còn có thể tự cân bằng khi sa lầy. Tôi mong muốn với những phản hồi từ người dùng thử, hãng Yanmar cũng như Công ty sớm hoàn thiện sản phẩm để cung cấp ra thị trường những máy móc hiện đại, phục vụ có hiệu quả cho nông nghiệp, nông dân.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam cho biết: Sau nhiều năm khảo sát tại thị trường Việt Nam, Yanmar nhận ra với điều kiện lầy lún và phức tạp của đồng ruộng không phải máy gặt nào cũng có thể vận hành được, sẽ gây khó khăn và thất thoát cho cả chủ ruộng và chủ máy. Thấu hiểu những khó khăn hiện tại mà tất cả máy gặt hiện nay đang gặp phải, các chuyên gia của tập đoàn Yanmar Nhật Bản đã mất nhiều năm nghiên cứu nhằm đưa ra dòng máy gặt với nhiều tính năng ưu việt vượt trội, phù hợp với đồng đất Việt Nam. Những năm gần đây, Thái

Bình là một trong những địa phương dẫn đầu về tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng với những thiết bị hiện đại đang dần được đưa vào sử dụng ngày một nhiều, thường xuyên hơn. Gần như mọi công việc lao động của người nông dân đều có thể dùng máy để thay thế sức người, giúp quá trình làm việc mất ít thời gian, tăng năng suất. Cũng bởi vậy mà nhiều nông dân đã không còn đắn đo quá nhiều để mua cho mình một chiếc máy nông nghiệp hiện đại. Đặc biệt, cùng với các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, cơ giới hóa khâu gieo cấy đang diễn ra mạnh mẽ. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã bán ra thị trường Thái Bình gần 50 máy cấy đất tay 4 hàng. Chúng tôi phấn đấu năm 2021 sẽ phát triển tại thị trường Thái Bình thêm khoảng 200 máy cấy, trong đó có máy cấy người 6 hàng tích hợp máy bón phân.

Từ năm 2011 đến nay, Công ty đưa ra thị trường khoảng 1.200 máy gặt và hàng nghìn máy nông nghiệp khác, góp phần không nhỏ nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa các khâu sản xuất. Để có những kết quả này không chỉ bởi tính năng ưu việt của các loại máy mà còn bởi giá thành phù hợp cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng vay vốn; chăm sóc sau bán hàng. Ông Trần Huy Tuấn cho biết thêm: Tất cả khách hàng là doanh nghiệp, HTX,

hộ gia đình, cá nhân khi mua máy móc, thiết bị do chúng tôi phân phối sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Ngoài ra, Công ty còn liên kết với công ty tài chính của Nhật Bản cho vay tới 80% giá trị của máy, khách hàng được thế chấp bằng chính máy đã mua với thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Hãng Yanmar cũng có các gói hỗ trợ lãi suất cho từng loại máy giúp nông dân thêm nhiều cơ hội tiếp cận các loại máy móc nông nghiệp hiện đại. Ngoài thị trường Thái Bình, Công ty hiện có 3 chi nhánh tại Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, cung cấp phụ tùng... khi khách hàng yêu cầu.

Cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm là vấn đề cấp thiết hiện nay nhằm thực hiện thành công đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Cùng với cơ chế hỗ trợ của các cấp, rất cần những doanh nghiệp như Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Đức Nam trợ sức để nông dân dễ dàng tiếp cận các loại máy nông nghiệp hiện đại.

**NGÂN HUỖN**